



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานส่งเสริมและประสานการพัฒนาาระบบราชการ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๖๔๐๙

ที่ ศธ ๐๒๑๒/ ๐๐๗๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการ เพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ราย คือ

๑. นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๖๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

๒. นางสุนันท์ พวงงาม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๖๕ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีความต่อเนื่องตามภารกิจและเป็นไปตามเป้าหมายกำหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ทั้ง ๒ กลุ่มงาน ตามคำสั่งดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งข้าราชการ จำนวน ๒ ฉบับ

(นางสาวอุบล พุ่มบ้านเจ้า)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและประสานการพัฒนาาระบบราชการ

(นายสมภพ อุดนชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๐ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓



คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ๘๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการ เพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๒ ราย คือ ๑) นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๖๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒) นางสุนันท์ พวงงาม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๖๕ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีความต่อเนื่องตามภารกิจและเป็นไปตามเป้าหมายกำหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน ดังนี้

๑. นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๖๑ รักษาาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๖๔

๒. นางจิตฤดี ขวัญพุดม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๖๒ รักษาาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างและระบบงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมภพ อุณหชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร